

## ส่วนที่ ๑ สถานการณ์

### สถานการณ์ทั่วไป

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกระบี่ สถานการณ์โดยทั่วไป ที่ผ่านมามีแนวโน้มอยู่ในระดับปกติ แม้ว่าสถานการณ์ด้านการเมืองโดยรวมของประเทศจะมีความขัดแย้งกัน และในพื้นที่รับผิดชอบมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล

### สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่อยู่ในระดับทรงตัว ราคาผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างตกต่ำ รายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่มาจาก ภาคการเกษตร การประมง และกิจการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากภาคการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน ในพื้นที่รับผิดชอบ รายได้หลักมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะยางพารา มีราคาที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ต่อครัวเรือนของชาวเกษตรกรชาวสวนยาง ลดน้อยลง การบริโภคลดลง หนี้สินภาคครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นภาระหนี้สินของลูกจ้างฟุ้งสวาททาง หลังปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท และเป็นหนี้ดอกเบี้ยเกินครึ่ง ระบุรายได้ไม่พอ และราคาสินค้าก็ปรับราคาสูงขึ้น ทำให้การใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่มีจำนวนน้อย มีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด

### สถานการณ์ด้านอาชญากรรมในพื้นที่ จังหวัดกระบี่

๑. สถานการณ์ด้านยาเสพติดให้โทษ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กองร้อย ตชด. ๔๒๖ ยังมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า – ยาไอซ์) และยาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา- พืชกระท่อม) โดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า- ยาไอซ์) ได้แพร่ระบาดทั้งในเมือง และในชนบทเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้จำหน่ายในรูปแบบต่างๆ แตกต่างกันไป เป็นการยากในการป้องกันปราบปรามจับกุม ในขณะที่มีการปราบปราม การจับกุมยาเสพติดให้โทษ ตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ผู้ต้องขังเมื่อต้องคดียาเสพติดให้โทษ ก็จะมีเครือข่ายค้ายาเสพติดอยู่นอกเรือนจำ ประการสำคัญ ทั้งภายในและนอกเรือนจำ มีการติดต่อสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์ ยกแก่การตรวจสอบ ถ้าทางเรือนจำมีการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์กับนักโทษ ก็จะทำให้ผู้ต้องขังไม่พอใจก่อการจลาจลได้ ทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐก็มีนโยบายในด้านการป้องกันปราบปราม และได้มีประกาศทำสงครามกับยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง

การขับเคลื่อนแผน และ ติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ พร้อมเป็นหน่วยปฏิบัติการของ กก.ตชด.๔๒ และกองร้อยปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบได้จัดกำลังพล ตชด.สนับสนุนร่วมกับ ตำรวจภูธรท้องที่ ทำการตรวจค้น, กวาดล้างจับกุม มีการตั้งจุดสกัด ยับยั้ง ขยายผลการจับกุม ขบวนการค้า และ ผู้จำหน่ายรายย่อย ทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก เพราะ เกรงกลัวกฎหมาย จะถูกจับกุมและผลจากการกวดขันของรัฐบาล ทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีความยากลำบากในการจำหน่าย แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ของผู้ใช้แรงงาน และกรรมกร, วัยรุ่น, นักเรียน, นักศึกษา กลุ่มผู้ลักลอบค้ารายใหญ่ ส่วนมากจะเป็นพวกนายทุน, นายจ้าง โดยใช้วิธีการจ้างกลุ่มวัยรุ่น, นักเรียน, นักศึกษา เป็นผู้ส่งของให้กับผู้รับซื้อ

หรือจำหน่ายรายย่อย พื้นที่รับผิดชอบ ของ กก.ตชต.๔๒ ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งที่พักยาเสพติด เพื่อรอวันจำหน่าย โดยไปรับยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ยาเสพติดให้โทษที่นิยมมากขณะนี้ คือ ยาไอซ์,ยาบ้า,พืชกระท่อม ก็มีการปลูก และจำหน่ายกันมาก

พื้นที่ จังหวัด กระบี่ ได้แก่ พื้นที่ อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก, อ.เกาะลันตา, อ.เหนือคลอง, อ.เขาพนม, อ.ปลายพระยา และอำเภอลำทับ กลับมาแพร่ระบาดมากอีกครั้ง ปรากฏว่าในขณะนี้ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ มีแนวโน้ม การแพร่ระบาดของยาเสพติดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ยังคงมียาเสพติดระบาดโดยทั่วไปในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า,ยาไอซ์,พืชกระท่อม (๔x๑๐๐) ส่วนกัญชา,ยาอี เฮโรอีน,โคเคน, เคตามีน มีการระบาดแต่ไม่รุนแรง โดยยาเสพติดดังกล่าวจะแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน,กลุ่มนักศึกษา,วัยรุ่น,นักเรียน,หญิงขายบริการ และนักท่องเที่ยว

แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติด การแพร่ระบาดประเภทยาบ้า,ไอซ์ ในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาการซื้อขายสูงขึ้น และ หาซื้อได้ง่ายเนื่องจาก จำนวนผู้ค้าเพิ่มขึ้นทั้งผู้ค้ารายเก่า และ รายใหม่ที่พัฒนาการเป็นผู้เสพ โดยเฉพาะยาไอซ์ ได้เป็นที่นิยมของผู้เสพเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มของผู้มีฐานะทางสังคม รวมทั้งในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ที่มี ฐานะดี และกัญชา,พืชกระท่อม รวมถึงเครื่องดื่ม (๔ x ๑๐๐) ยังคงแพร่ระบาดทั่วไปในพื้นที่ เนื่องจากหาได้ง่ายมีราคาถูก เป็นที่นิยมของผู้เสพเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีการปรับเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนผสมมากขึ้นกว่าเดิมพื้นที่ อ.เขาพนม จว.กระบี่ ได้มีการปลูกพืชกระท่อมและมีการจำหน่ายไปยัง ๓ จว. ชายแดนภาคใต้ ภูมิภาคสำคัญ เช่น เส้นทางลำเลียง ช่องทางลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ จากทางภาคเหนือสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสารประจำทาง หรือ ชุกซ้อนมาที่บรรณรถทุกสินค้า, รถตู้บริการ เพื่อลำเลียงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และ ใช้เส้นทางลำเลียงทางฝั่งทะเลอันดามัน มาจาก เกาะสอง ประเทศพม่า มายัง จังหวัด พังงา ,จังหวัดภูเก็ต แล้วจึงกระจายออกไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่อไป เส้นทางช่องทางการลำเลียง เข้า – ออก อ.ทับปุด จว.พังงา – จว.กระบี่, อ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี – จว.กระบี่, อ.ชัยบุรี จว..สุราษฎร์ธานี – จว.กระบี่, อ.ทุ่งใหญ่ จว. นครศรีธรรมราช – จว.กระบี่,อ.สิเกา จว.ตรัง – จว..กระบี่ และ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช

## ๒. สถานการณ์ด้านการตัดไม้ทำลายป่า

สถานการณ์ในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กองร้อย ตชต.๔๒๖ ยังมีการบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แม้ทางราชการจะกวดขันทั้งทางด้านการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด พื้นที่ที่มีการบุกรุกแผ้วถางมาก และมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งส่วนใหญ่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าของจังหวัดกระบี่ ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ สังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างรุนแรง ปัจจัยการเพิ่มของประชากร ทำให้ประชากรมีความต้องการที่ดิน และ ที่อยู่อาศัยมากขึ้น ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใช้สอยในครัวเรือน ปัจจัยด้านการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าของนายทุน หรือ ผู้มีอิทธิพลเพื่อมุ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากป่าไม้ และ ที่ดิน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ป่าไม้ลดลง ประการสำคัญ พื้นที่สัมปทานสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ อ. ปลายพระยา ,อ. เหนือคลอง, ต.กระบี่น้อย จว.กระบี่ พื้นที่บางแปลงหมดการเช่าซื้อยังไม่ได้ต่อสัญญาไว้กับรัฐบาล จึงมีประชาชนบางกลุ่มเข้าทำการยึดครองถือกรรมสิทธิ์ และได้เก็บผลผลิตจากสวนปาล์มน้ำมันไปขาย ต่อมาได้มีคำสั่งให้ประชาชนที่ยึดครองออกจากพื้นที่ ตามกฎอัยการศึกของ คสช.

แนวโน้มการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวัน การเพิ่มของประชากร ไม่มีที่ดินทำกิน ความเห็นแก่ตัวของนายทุน และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน เข้าไปมีส่วนพัวพัน การป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงจึงไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเจ้าหน้าที่เป็นเสียเอง ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ การบุกรุกแผ้วถางมากขึ้น และมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก เนื่องภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ราคาขายพารา และปาล์มน้ำมันสูงขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความต้องการที่ทำกินมาก

### ๓. สถานการณ์ด้านการจราจรมรณนต์และรถจักรยานยนต์

สถานการณ์ทั่วไปด้านการจราจรมรณนต์และรถจักรยานยนต์ จากการประเมิน ของ ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ.ปรากฏว่ามีคดีการจราจรมรณนต์,รถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านถนนและเครือข่ายคมนาคมทางบกเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับ ปัจจุบัน การค้าเสรี ทำให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น กัมพูชา,พม่า,ลาว ประชาชนของประเทศดังกล่าว มีความต้องการรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นพาหนะในการติดต่อและขนส่งภายในประเทศ ประกอบกับบริเวณแนวชายแดน บางช่วงเป็นพื้นที่ราบมีช่องทางในการออกนอกประเทศจึงทำให้มีการจราจรมรณนต์ไปจำหน่ายในต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น มีการจราจรมรณนต์ไปก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยากแก่การตรวจสอบ

แนวโน้มสถานการณ์การจราจรมรณนต์, รถจักรยานยนต์ ในอนาคตมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวันปัญหาการตกงานของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะต้องหารายได้จากการจราจรมรณนต์ไปขาย

### ๔. สถานการณ์ด้านอาวุธปืน, อาวุธสงคราม และ วัตถุระเบิด

เนื่องจาก พื้นที่ภูมิศาสตร์ ของ จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่ติดกับ แอชชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมเป็นระยะทาง ประมาณ ๑๖๐ กม. และมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ และมีการสั่งซื้ออาวุธปืนชนิดต่าง ๆ เข้ามาใช้

แนวโน้มของสถานการณ์ จากการที่สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เผชิญหน้ากันนั้นจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่มีการให้อภัยกันน้อยลง ดังนั้นการก่อคดีต่าง ๆ ย่อมมีมากขึ้น จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีการใช้อาวุธสงครามในการสังหารผู้นำ,หัวคะแนน ประการสำคัญ ผู้ร้ายจะนำอาวุธสงครามมาใช้ในการกระทำความผิด คือ การลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษ เมื่อมี คสช. เข้ามาจัดระเบียบสังคมทำให้ผู้ที่มีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครองเกรงกลัวความผิดจึงได้นำอาวุธออกมาทิ้งเพื่อหนีความผิด จากสถานการณ์ ด้านการเมืองระดับประเทศ,ระดับท้องถิ่น ส่วนมากผู้นำจะมีธุรกิจอยู่ด้วย จึงได้มีการแย่งชิงกันกันเป็นผู้นำเพื่อสร้างอิทธิพล อุ่ม ธุรกิจของตนเอง จึงมีการสะสมอาวุธในการรักษาธุรกิจและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการกำจัดคู่แข่ง

### ๕. สถานการณ์ด้านการลักลอบขนสินค้า หลบหนีศุลกากร

สถานการณ์ทั่วไป สภาพภูมิประเทศ จังหวัดกระบี่ มีแนวชายฝั่งทะเลที่ติดกับทะเล อันดามันยาวถึง ๑๖๐ กม. การที่กลุ่มผู้ขนส่งสินค้าหลบหนีศุลกากรในพื้นที่ที่ได้โดยเฉพาะในทะเลอันดามัน โดยสินค้าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกันทางทะเล

แนวโน้มของสถานการณ์การลักลอบขนส่งสินค้า หลบหนีศุลกากร เนื่องจากสภาพปัญหาที่ตกต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าที่เป็นคนไทยติดต่อขอซื้อสินค้าที่หลบหนีภาษีศุลกากรมาขายเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าผู้บริโภคนิยม เช่น ประเภทร้ำมันเถื่อน

## ๖. สถานการณ์ด้านการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

เนื่องจากพื้นที่ จังหวัด กระบี่ มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอันดามันริมชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๐ กม. ดังนั้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจะลักลอบหลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทางเรือ ส่วนใหญ่เพราะมีความสะดวก กว่าเดินทางทางบกโดยรถยนต์ เพราะในพื้นที่ ท่าเทียบเรือ และแพปลา อยู่เป็นจำนวนมากสามารถ ที่จะขึ้นฝั่งได้ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน

แนวโน้มของสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในอนาคตจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากขยายของกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจการก่อสร้าง การประมง, และรวมถึงการประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากค่าแรงถูก ดีกว่าจ้างคนไทย, จากการทำเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่ได้ยกร่างนโยบายการหาเสียงเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ วันละ ๓๐๐ บาท ทำให้มีแรงงานทะลักเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการประกาศ ของ คสช. ทำให้แรงงานมีการเข้าใจผิด จึงเดินทางกลับไปยังประเทศของตน ทำให้แรงงานขาดแคลน ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน จนมีการผ่อนปรนควบคุมอย่างถูกต้องต่อไป